

Road Map 3 ชั้น ของ คสช.

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวถึงกรอบแนวทางการดำเนินงานของ คสช. ในการแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศไทย ในรายการ “คืนความสงบให้คนไทย” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ หรือที่เรียกว่า Road Map 3 ชั้น นั้น กรอบแนวทางดังกล่าวมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ระยะที่ 1 : Road Map ชั้นที่ 1 เป็น “ขั้นการยุติความขัดแย้งเพื่อเตรียมการสร้างความปลอดภัยระดับพื้นที่” โดยเข้าควบคุมอำนาจการบริหารประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความปลอดภัยระดับพื้นที่ และจัดตั้ง “ศูนย์ปลอดภัยระดับพื้นที่เพื่อการปฏิรูป” (ศปป.) ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนไปสู่ขั้นที่ 2 ต่อไป ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 – 3 เดือนแรกเท่านั้น

ระยะที่ 2 : Road Map ชั้นที่ 2 เป็น “ขั้นการสร้างความปลอดภัยระดับพื้นที่และการปฏิรูปประเทศ” โดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว และจัดตั้ง 1) รัฐบาล : เพื่อให้การบริหารประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้, 2) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) : เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ดีขึ้น และปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และ 3) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ : เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายต่างๆ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยระดับพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

ระยะที่ 3 : Road Map ชั้นที่ 3 เป็น “ขั้นการจัดการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” ภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมายที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อให้ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถสำเร็จได้โดยเร็วอย่างที่ทุกคนต้องการ หากยังไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้น อาทิ การประท้วงด้วยความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และไม่เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของการเข้าควบคุมอำนาจในครั้งนี้ ว่าทำเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคน รวมทั้งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศไทยได้ในอนาคตอันใกล้

โดยเจตนารมณ์ของ หน.คสช. ในการเข้ามานั้น มีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ

1. ประการแรก คือ “การคืนความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศ” ด้วยการยุติการชุมนุมของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกอย่างไม่มีที่ท่าว่าจะยุติ รวมทั้งยุติเหตุรุนแรงจากการใช้อาวุธของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอันนำมาซึ่งการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากในห้วงที่ผ่านมา โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม

2. ประการที่สอง คือ “การคืนความสุขให้กับประชาชน” ด้วยการเข้าแก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาสังคมจิตวิทยา และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ชะงักงัน เนื่องจากการบริหารประเทศเกิดการหยุดชะงักเป็นเวลานาน รวมทั้งมุ่งแก้ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินในทุกมิติให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยคำนึงถึงความสุขของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งนี้ คสช. ขอยืนยันเพื่อให้คนไทยทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่า คสช. เข้ามาเพื่อแก้ปัญหา ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังอำนาจหรือผลประโยชน์ และไม่ได้เข้ามาเพื่อต่อสู้กับผู้ใดหรือฝ่ายใดทั้งสิ้น